

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เรื่อง แจ้งเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย กองทัพไทย เป็นส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. และ จัดบริการทางทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นใดมายังประเทศไทย และ/หรือนำกลับไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นใด ตลอดจนการให้บริการขนส่งภายในประเทศ สำหรับสิ่งอุปกรณที่เป็นความร่วมมือ กับมิตรประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้การดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณเป็นไปอย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณดังกล่าวส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ โดยผู้เข้าร่วมดำเนินการ จะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้-

๑. ผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. จะต้องเป็นบริษัทสายการบินเรือ สายการบิน ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือต้องเป็น ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

๒. ผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. จะต้องจัดให้มีตัวแทนผู้รับจัดบริการขนส่ง (Freight Forwarder) ที่ได้รับการอนุญาตให้ขนส่งสิ่งอุปกรณทางทหาร สิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. สิ่งอุปกรณอันตราย และสิ่งอุปกรณที่มีชั้นความลับที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยสามารถแสดงใบรับรอง ความไว้วางใจ (Security Clearance Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน Defense Security Service (DSS)

๓. หากผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. เคยเป็นผู้รับจัดบริการขนส่งทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบกิจการจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ซึ่งเคยดำเนินการจัดการ ขนส่งสิ่งอุปกรณทางทหาร หรือสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. มาแล้ว ต้องแสดงหลักฐานรับรองการปฏิบัติงาน และมีสำนักงานสาขา หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาขาดำเนินการ

๔. ผู้รับจัดบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ เอฟ.เอ็ม.เอส. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของ ทางราชการ และต้องไม่เคยผิดสัญญาในการรับจ้างขนส่งจนทำให้หน่วยงานของทางราชการใดๆ ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ทางราชการไม่ผูกพันและสงวนสิทธิในการรับเอกสารหรือข้อมูลจากบุคคลผู้สนใจ ดังกล่าวไว้ โดยจะพิจารณาหรือไม่ก็ได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองขนส่งและเคลื่อนย้าย สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๑๔๑๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๕ ๖๑๐๐ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

กองขนส่งและเคลื่อนย้าย สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ